

การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office
ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

รัตนา มาสุ่ม

ภาคินพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ 3
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต โปรแกรมวิชาบริหารธุรกิจ (การบัญชี)
คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2544

ลิขสิทธิ์ของศูนย์สารสนเทศและวิจัยทางธุรกิจ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต

ภาคนิพนธ์	การศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ผู้วิจัย	นางสาวรัตนา มาสุ่ม
หลักสูตร	ศิลปศาสตรบัณฑิต
โปรแกรมวิชา	บริหารธุรกิจ (การบัญชี) คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
อาจารย์ที่ปรึกษา	อาจารย์อภิรัชต์ศักดิ์ รัชนิวงศ์
ปีการศึกษา	1/2544

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และปัจจัยที่มีผลต่อความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ประชากร ได้แก่ เจ้าหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จำนวน 86 ตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS for Windows กำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า Chi-square ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อยู่ในระดับเห็นด้วย ($\bar{X} = 4.06$, S.D. = 0.81) การทดสอบสมมติฐาน ปัจจัยเพศ อายุ สถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ปัจจัยระดับการศึกษาและรายได้มีความสัมพันธ์กับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05